

## TIN TỨC

HỌP MẮT ÁI HỮU CÔNG-CHÁNH BẮC CALI  
ngày 17-6-90 tại San Jose

Hè năm nay, AHCC Bắc Cali đã họp mặt ở nhà hàng Phú-Lâm lúc 11 giờ trưa 17-6-90 tại San Jose, do các ái hữu Long, Phượng, Nhung, San, Quê, Thịnh, Tuấn, đứng ra tổ chức.

Hiện diện có 70 ái hữu và gia đình.  
Mở đầu A/H Long giới thiệu thành phần tham dự, ngoài ái hữu ở San Jose còn có ái hữu từ xa đến như Sacramento, Stockton, Fresno, San Francisco, ngồi chen lẫn nhau đầy 7 bàn tròn từ cụ già trên 86 tuổi (A/H Nguyễn Lương Ngôn) đến các cháu bé (2), (3) tuổi, thể hiện tinh thần hữu đại gia đình Công chánh.

Tiếp theo A/H Tạ Huyền nói qua tin tức thời sự, tin tức ái hữu bên nhà, ái hữu mới định cư, ái hữu đã quá vắng... đồng thời giới thiệu tập thơ "TRĂNG MUA THU" do nữ sĩ Thu-Nga, tức quả-phụ Lương-sĩ-Phu ở Sacramento gửi tặng các ái hữu. Tiên ứng hộ sẽ bỏ vào quỹ, tưởng trợ AHCC. Đến đây A/H Ngô-Trọng-Anh được mời lên phát biểu ý kiến, đã cho hay theo tin mới nhận được thì ở Saigon hiện nay mỗi tuần chỉ một ngày có điện, hi vọng A/H Nguyễn-Hữu-Minh, cựu TGD/ĐLVN sẽ có dịp về thắp sáng lại quê hương một ngày gần đây. A/H Minh từ New York mới qua định cư ở Los Gatos và đây là lần đầu tiên A/H Minh đến họp mặt với AHCC Bắc Cali. Sau đó, A/H Long giới thiệu một thân hữu lạ ô. Lê phú Giáo mới qua Mỹ nói chuyện về đề tài: "Luận về hai chữ Xích-Quỹ, tên cũ của nước ta trước khi đổi thành nước Văn-Lang", một khảo luận công phu liên quan đến cuộc nam tiến của dân tộc Việt-Nam. Xen kẽ trong lúc âm thú là phần vui nhộn do hoạt náo viên Huỳnh Quê và các A/H Cuối, Giai, Thuyền kể chuyện trước máy vi âm, kèm theo phần ca nhạc thanh thoát phát ra từ máy stereo.

Sau khi ăn xong, A/H Trần-sĩ-Huân cho hay vừa nhận được 100 cuốn Lá-Thư AHCC số 49 mới phát hành và đã phân phối đến tay các ái hữu là do hảo ý của A/H Lê-khắc-Thị ở Nam Cali muốn gửi lên cho kịp buổi họp mặt để làm quà cho các ái-hữu Bắc Cali; đồng thời chuyển lời của A/H Thị yêu cầu chuẩn bị Ban Phụ Trách Lá thư cho năm 1991. A/H Huân hỏi xin cho biết Bắc Cali có thể nhận lời không? Đa số dờ tay kèm theo lời hô to "ĐỒNG Ý". A/H Tạ-Huyền liền nghĩ ý hoan hỷ về ý định của đa số ái hữu và hi vọng thiếu số còn lại chưa dờ tay là thiếu số thâm lặng đồng ý; vì vậy A/H Tạ-Huyền đề nghị bầu ngay ban Phụ-trách Lá thư cho năm 1991. Sau khi thảo luận, nhận thấy khoá 1958 là khoá có đông ái hữu nhất (34 người) nên toàn thể ái hữu hiện diện đã hoan hô nhiệt liệt khi A/H Lê-mộng-Hùng đại diện khoá 1958 đứng lên máy vi âm nhận lời.

Trước khi ra về, A/H Trần-Bất-Nhung thông báo cho biết các ái hữu đã góp 534\$ ứng hộ lá thư và 75\$ cho quỹ tưởng trợ theo danh sách đính kèm.

A/H Mai-đức-phương báo tin vui của A/H Huỳnh-Quê vừa mới đón tiếp nhạc mẫu từ VN mới qua đoàn tụ sau 15 năm xa cách.

Sau đó, tất cả ái hữu đã chia tay ra về trong niềm hân hoan thông cảm và hẹn sẽ gặp nhau lại vào tháng 10, 1990 sắp tới tại Sacramento.